

## นโยบายการรับรองความเป็นกลาง

## ประกาศ บริษัท คาร์บอน นิวทROLิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง นโยบายรักษาความเป็นกลาง หน่วยตรวจสอบความใช้ได้ และ ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานประเทศไทย

บริษัท คาร์บอน นิวทROLิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล ISO 14065 โดยบริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดตามหลักการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกตามหลักการของผู้ตรวจประเมินภายนอก ได้แก่ ความเป็นกลาง (Imparity), ความรู้ความสามารถ (Competence), การเปิดเผย (Openness), การรับผิดชอบ (Responsibility), การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน (Responsiveness to complaints) และ การจัดการความเสี่ยง (Risk base approach)

โดยจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วยความเป็นอิสระ ปราศจากอคติ และ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงความเป็นกลาง (Imparity) การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน การนำเสนออย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลเพื่อสอบกลับโดยจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับ และ การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยหลักการอนุรักษ์ (Conservativeness)

ผู้ตรวจสอบ และ ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ และ บุคลากรทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตรวจสอบ และ ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกต้องปฏิบัติตามแนวทางในการรักษาความเป็นกลางและมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

1. Transparency First ผู้ตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกทุกคนจะต้องลงนามในเอกสารยืนยันการมีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นการรับรองความเป็นกลางของการตรวจประเมินในทุกโครงการ
2. Impartiality มีความเป็นกลางในการตรวจประเมินโครงการและตรวจสอบรับรองผล โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ระดับบริหารจัดการ ไปจนถึง ระดับองค์กร เพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของผลการตรวจประเมินและการรับรอง
3. Professional Service ให้บริการตรวจประเมินโครงการและตรวจสอบรับรองผลอย่างมืออาชีพ ให้ความสำคัญกับลูกค้า และ ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามหลักวิชาการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ ความชำนาญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

กรรมการ บริษัท คาร์บอน นิวทROLิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นกลาง และ ไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่ลูกค้า โดยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบการรายงานก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน T-Ver ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปสู่การรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานในระดับสากล

นโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2023

(นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม